



อัลลียา สุทธิกรคัมภีร์
นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

<โครงการที่ได้เข้าร่วม>

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ปี 2014 ที่จัดโดย สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เมจิ

ดิฉันรู้สึกว่าการพัฒนาธรรมชาติและประเพณีของญี่ปุ่นนั้นน่าสนใจ และคิดมาตลอดว่าต้องการจะไปศึกษาในสิ่งแวดล้อมที่ต่างออกไป มีแรงจูงใจจากความก้าวหน้าด้านไอทีและแนวคิดที่ต่างจากที่ตนเองคุ้นเคย ในฐานะที่เรียนด้านสถาปัตยกรรม ดิฉันชอบสถาปัตยกรรมของญี่ปุ่นทั้งแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัย ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีระเบียบวินัยและสะอาดมาก เห็นได้จากระบบรถไฟไฟฟ้าและความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ ดิฉันจึงตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเพื่อไปเรียนรู้สิ่งเหล่านี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ดิฉันศึกษาอยู่ได้เปิดโอกาสให้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเมจิ เนื่องจากมีโครงการร่วมมือระหว่างกันอยู่หลายโครงการ และที่ผ่านมาเพื่อนของดิฉันก็ได้ร่วมงานกับหนึ่งในสตูดิโอ นั้นเพื่อนประทับใจในคุณภาพและเพื่อนที่มาจากญี่ปุ่น ดังนั้นด้วยการแนะนำจากเพื่อนคนนี้ ดิฉันจึงได้เลือกโครงการของมหาวิทยาลัยเมจิ

โครงการของมหาวิทยาลัยเมจินั้นยอดเยี่ยมมาก ทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและดูแลดิฉันอย่างดี ชั้นเรียนก็ให้สาระความรู้และน่าสนใจ เพื่อนร่วมชั้นมีความเป็นมิตร รวมทั้งยังช่วยสอนเรื่องต่างๆให้ด้วย ถึงขณะนี้ที่โครงการแลกเปลี่ยนได้จบลงแล้ว พวกเราก็ยังติดต่อกันอยู่เสมอ ดิฉันได้มีโอกาสไปเรียนที่วิทยาเขตถึง 3 แห่งจาก 4 แห่ง เพราะต้องเรียนหลากหลายวิชา ได้พบว่าคณะวิชาที่ได้ไปเรียนนั้นมีคุณภาพสูงมาก นอกเหนือจากวิทยาเขตแล้ว หอพักที่ดิฉันได้พักระหว่างเข้าร่วมโครงการ คือ อิชิมิ อินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์ นั้นก็มีความสะดวกสบายและปลอดภัย

ประเทศญี่ปุ่นมีแนวคิดที่ต่างไปจากที่ที่ดิฉันเติบโตขึ้นมา ดิฉันได้เรียนรู้อย่างมากโดยดูจากวิธีการที่นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเมจิแก้ปัญหาต่างๆ ตลอดจนวิธีที่อาจารย์แนะนำให้นักศึกษา สิ่งเหล่านี้ได้ทำให้มุมมองและทัศนคติเปิดกว้าง งานที่ทำด้วยมือต่างๆของญี่ปุ่นนั้นมีรายละเอียดที่ยอดเยี่ยม โดยทำขึ้นมาด้วยความใส่ใจสูงสุด ทักษะที่กล่าวนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันชื่นชมและยึดเป็นแบบอย่าง ระหว่างการแลกเปลี่ยนนี้ภาษาญี่ปุ่นของดิฉันก็ดีขึ้นเป็นลำดับ

โดยสามารถเข้าใจและพูดได้มากขึ้นกว่าตอนที่มาถึง ดิฉันอยากจะเรียนภาษาญี่ปุ่นต่อไป

ประเทศญี่ปุ่นเป็นทางเลือกและโอกาสที่ดีสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยเมจิก็มีมาตรฐานการศึกษาสูงที่จะมอบประสบการณ์ให้แก่ผู้มาเรียน นอกเหนือจากด้านวิชาการแล้ว การได้มาเรียนรู้ประเทศที่มีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ พร้อมทั้งเดินทางและมีเพื่อนใหม่ๆก็นับเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

บทความต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ

ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นโดยเมจิอาเซียนเซ็นเตอร์

MEIJI UNIVERSITY